

TRƯỜNG « PHẬT-HỌC »

XUẤT BẢN NGÀY THỨ BA

Giá báo: "Lục-Tinh Tân-Van"

Giá riêng: Trường "Phật-Học"

Một năm... 42\$00 - Sáu tháng... 6\$50 - Mỗi số... 0\$04

Một năm... 2\$50 - Sáu tháng... 4\$30 - Mỗi số... 0\$04

Mua chung Lục-Tinh Tân-Van và Phụ-trương Phật-Học Một năm... 44\$00 - Sáu tháng... 7\$50

SỰ HOẠT-ĐỘNG CỦA THIẾU-NIÊN HỌC-SINH

Ngày hội sinh viên năm nay kêt-quả rất mỹ mãn

(Tiếp theo)

Xem xong vở kịch... ngày hội Sinh viên trong hội quán họ Khai-tri Tiên-đức.

Những lối chơi vui về ý... lam cho người có tuổi xem phải tưởng như mình hóaraithể lại, trở lại thời kỳ thanh niên trước.

Từ diễn dạng bộ đến lời nói, lúc ngọt ngào lúc giận dữ đều lại được tinh-thần một lòng qua quá quýt oanh liệt, hoặc một nhà nọ đã đình khí khai.

Một điều tưởng nên nhắc cho bạn tổ chức biết là nhiều người có giầy mới phải về không vì các chủ ngôi có người khác chim mất, do công là một sự khuyêt điểm trong việc sắp đặt.

Các cuộc vui tại hội Khai-tri sáng chói-nhất

Trần văn xuân tâm tãi, không ngớt từ đêm tới bây đã làm cho ai này lo rằng các cuộc vui về ngày hội Sinh-viên giảm sút nhiều.

Chín giờ sáng, quan Thông sự Tolance và quan Chánh-văn-phòng Parisi đến khách thành các cuộc vui

pharmacie franco-asiatique PHÁP-Á ĐƯỢC PHÒNG RIEN-DIX-MARINS, 210 - CÔLON

HÀNG BẢO-KHÊ LA PROVIDENCE ET L'INDUSTRIELLE DU NORD Ong BOY-LANDRY

MỸ NHO-N VIÊN MADÉLÈNE SỮA SẮC ĐÉP BANH TRÒ TỤY BAN SỐC BÀN

GÁY MƠN SIOPI DESCHIENS

PENSIONNAT HUYNH-KHUONG-NINH Rue d'Arles, Da-Nang - SAIGON

Ai muốn làm bản kẽm? Ai muốn làm quảng-cáo tốt? MÀ RẺ TIỀN Hãy lai nhà in Union NGUYỄN-VĂN-CỬA

Một phòng khám bệnh cho phụ-nữ Chàng tôi đây làm việc mà chuyên về bệnh phụ-nữ

Một cơ hội may mắn ít có Nhon dịp Chánh-phủ bỏ thuế rượu trắng và hạ giá thuế nhập các rượu nhiều thứ thuế khác.

KHAI-FEN SƠN-BUT Tục lệ ở trong nhà những việc khác khác

Hội chợ sức vật Chấn-đức Một cơ hội từ 5 đến 20 April 1936 và có lễ sẽ kéo dài đến đầu tháng Mai

NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG 47, Rue de Canton, 47 - CHOLON

Vertical text on the left edge of the page, possibly containing additional notices or page numbers.

